



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางไทร โทรศัพท์ ๐๗๖-๕๖๑๐๗๘-๙

ที่ พง๐๐๓๓.๙๐๖/๓๓๘ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ลงนามข้อสั่งการแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง และอนุญาตนำขึ้นเผยแพร่ บนเว็บไซต์โรงพยาบาลบางไทร

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร

เรื่องเดิม

ตามหนังสือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ที่ พง๐๐๓๓.๐๐๘/ว๕๑๘ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการยืมใช้พัสดุ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ระบุถึงการให้ยืม หรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการนั้น จะกระทำมิได้ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ผู้ยืมต้องทำหลักฐานการยืม เป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผล และกำหนดวันส่งคืน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ข้อกฎหมาย

เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ในการใช้ทรัพย์สินของราชการและการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ อันเป็นสาเหตุหนึ่งของการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ในการใช้ทรัพย์สินของราชการและการขอยืมทรัพย์สิน ตลอดจน เป็นไปตามข้อกำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ระบุถึง การให้ยืมหรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการ

ข้อสั่งการ

โรงพยาบาลบางไทร จึงขอให้กลุ่มงานภายใต้สังกัด และผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติ ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง โดยใช้ใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและพัสดุใช้สิ้นเปลือง ตลอดจนผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลบางไทร และสื่อสารให้บุคลากรได้รับทราบทั่วทั้งองค์กร สามารถเรียกดูใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองได้ที่เว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ข้อเสนอ

เพื่อโปรดลงนามข้อสั่งการแนวทางการปฏิบัติงาน และ อนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์

(นางพัชรกัญญา คีร์รัตนบุรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นางอุมาภรณ์ กำลังดี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางไทร

แบบฟอร์ม

โรงพยาบาลบางไทร อำเภอดงตาล จังหวัดพิจิตร

การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อ เว็บไซต์ <http://phangngamis.net/bangsaihos/ict2017/>

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลบางไทร อำเภอดงตาล จังหวัดพิจิตร

วัน/เดือน/ปี : วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

หัวข้อ : EB14 แนวทางการปฏิบัติการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและใช้สิ้นเปลืองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

- ๑) บันทึกข้อความขอสั่งการการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและใช้สิ้นเปลืองและขอเผยแพร่บนเว็บไซต์
- ๒) แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและผังกระบวนการ
- ๓) แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองและผังกระบวนการ
- ๔) บันทึกข้อความแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
- ๕) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลบางไทร

Link ภายนอก :

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

พัชรกัญญ์ ธีร์รัตนบุรี

(นางพัชรกัญญ์ ธีร์รัตนบุรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

อุมาภรณ์ กำลั้งดี

(นางอุมาภรณ์ กำลั้งดี)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร

วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ปภักร สนธิ

(นายปภักร สนธิ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖